
 

 

 

 

 

 

 

เปิดการประชุม เวลา 19.30 น. 

 

 

 
 

 

สวสัดีท่านผูว้า่การภาค 3330 โรตารีสากล เฉลิมฉตัร จนัทร์อินทร์ และแอนนนิ์ตยา 

จนัทร์อินทร์ อดีตผูว้า่การภาค นพ.พรชยั บุญแสง และมวลมิตรโรแทเรียน วนัน้ีเป็นการประชุม

วนัพุธท่ี 9 ธ.ค. เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีเป็นการประชุมปกติ แต่วนัน้ีกรณีพิเศษ เน่ืองจากท่านผูว้า่การ

ภาค เฉลิมฉตัร จนัทร์อินทร์ สโมสรโรตารีกาญจนบุรีไดม้าเยีย่มสโมสร และยงัมีวนัคลา้ยวนัเกิด

สมาชิก ผมขอแนะน าแขกท่ีมาเยอืนในวนัน้ี ท่านแรกท่ีมาเยีย่มเยอืน ท่านแรก ผูว้า่การภาคเฉลิม

ฉตัร จนัทร์อินทร์ ผูว้า่การภาค 3330โรตารีสากล พร้อมดว้ยแอนน ์นายกนิตยา จนัทร์อินทร์ 

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์  อผภ.ไพโรจน ์จิระเสวจิีนดา และแอนน์สุธีรา จิระเสวจิีนดา อผภ.

นพ.พรชยั และแอนนว์ราภรณ์ บุญแสง นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นายกดลใจ จองพานิช 

วา่ท่ีรต.สุพีร์พฒัน ์จองพานิช สมาชิกกิตติมศกัด์ิของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ครับ 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 
วนัพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 

เรียนเชิ สมาชิก ละ  นน์ทุกท านร วมประชุมครั ง ัด ป  
วนัพธุท่ี 30 กนัยายน 2563 

   รง รมส งพนั ุรี  (เร่ิม 18.00 น. เป น  น ป) 
 

วาระที่ 1  นะน า ขก  ดย   น.สมชัย  สภาศรีพรร  



 

 

ส าหรับแขกท่ีมาในวนัน้ี จากสโมสรเพชรสุพรรณ น าโดยนายกเสมา อ านวยวฒันกลุ และแขก

สโมสรของเรา คือแอนนทุ์กท่านของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี อีกท่านหน่ึงเป็นท่ีปรึกษา

อินเตอร์แร็คท ์จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั อ.ศนิชา คุน้ประเสริฐ นายกก่อตั้งยพุิน 

กิตติวรพฒัน ์จากสโมสรโรตารีอู่ทอง แอนนมุ์กดา สุจิตต ์ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 

 
ขอขอบคุณ  :  รทร.วรัิตน์ และแอนนอ์าภรณ์ ตนัเจริญ ถัว่เขียวตม้น ้าตาล 

อผภ.ไพโรจน ์และแอนนสุ์ธีรา จิระเสวจิีนดา หม่ีกรอบ 

ท่านเครือวลัย ์เป่ียมบริบูรณ์ และแอนนพ์รทิพย ์รุ่งโรจนช์ยัพร บวัลอยไข่หวาน 

อน.กวางฮุย อนุกลูวฒันา ส้มจีน             ผช.ภ.สมพงษ ์เลา้สิทธิวรงค ์ เป็ดพะโล ้

สโมสรโรตรีสุพรรณบุรี อาหารอ่ืนๆ หม่ีกรอบ ปลาช่อนน่ึงใบยอ และหมูหนั 1 ตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 2   น.นพ.จรู พงศ์  รมธนรั น์ กล าว   นรั  
 

มิตรภาพสังสรรค์ จากผู้ใหญ่ใจดี   

น าอาหารและของว่าง มาให้สมาชกิได้รับประทาน 

 
 

 

เรียนเชิ สมาชิก ละ  นน์ทุกท านร วมประชุมครั ง ัด ป  
วนัพธุท่ี 30 กนัยายน 2563 

   รง รมส งพนั ุรี  (เร่ิม 18.00 น. เป น  น ป) 
 



 
 

ช่วงเชา้วนัน้ีประมาณ 9 โมง สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ

ไดท้ าโครงการรับบริจาคโลหิต ณ วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี ท่านผูว้า่การภาคไดร่้วมกิจกรรม

กบัเราดว้ย เดก็ๆ มาร่วมบริจาค 94 ท่าน ไดรั้บโลหิตมากพอสมควร สโมสรไดน้ าขา้วหมูแดงไป

บริการใหเ้ด็กๆ ไดรั้บประทาน รวมทั้งก๋วยเต๋ียว ชา กาแฟ ช่วงเท่ียงน าท่านผูว้า่การภาคไป

รับประทานอาหารท่ีร้านริมคลองเฮา้ส์ อ.บางปลามา้ ช่วงบ่ายไปบริจาคส่ิงของท่ีเรือนจ าจงัหวดั

สุพรรณบุรี กนั ผูต้อ้งหาหญิง ไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดีและเป็นกนัเอง จากเรือนจ าทาง

เจา้ภาพขอมา 15.30 น.ประชุม กบัประธานฝ่าย 5 ฝ่าย อน.ศรีชยั เทพศิลปวสุิทธ์ิ มอบป้ายไฟ

ใหก้บัทางวิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรีดว้ยครับ 

 
 
 
ท่านนายกแสงชยั อ านวยวฒันกลุ ผูว้า่การภาคเฉลิมฉตัร จนัทร์อินทร์ และแอนนนิ์ตยา อผภ.

นพ.พรชยั บุญแสงและแอนน ์นายกต่างสโมสร ท่านวา่ท่ีร้อยตรีสุพีร์พฒัน ์จองพานิช ผมรู้สึก

เป็นเกียรติท่ีไดม้าตอ้นรับบุคคลส าคญัในองคก์รโรตารี บุคคลส าคญัมากเพราะท่านเป็นหน่ึงใน

หลายท่านทัว่โลก ท่านผูว้า่การภาค ความรู้ความสามารถ ไม่วา่จะการศึกษา การบริหารงาน เป็น

นกับรรยาย หายากท่ีผูว้า่การภาคช่วยงานจนไดรั้บรางวลัจากผูบ้ริหารระดบับนหลายรางวลั ท่าน

เฉลิมฉตัร จนัทร์อินทร์ ท าได ้ท่านยงัมีคู่ชีวติ สุภาพสตรี อศัวนิหญิงแห่งศาลแรงงานภาค 7 ท่าน

เคยท างานท่ีศาลกบัผมหลายสมยั ฉายาผูก้  ากบัสายแรงงานภาค 7 เป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม เป็นสตรี

ตามต าราจีน สวย รวย เก่ง ผูน้  าของภาคใน 4 ภาค จะหาท่ีเพียบพร้อมเช่นน้ีไม่ใช่ง่าย เป็นโชคดี

ของภาค 3330 ของเรา ปัจจุบนั โฮเกอร์ ท่านไดร้ณรงคห์วัใจของโรตารี คือบททดสอบ 4 

แนวทาง เป็นหลกัเลย เป็นหวัใจของโรตารี เราโชคดีเช่นกนัท่ีผูว้า่การภาคมาเผยแพร่ ปลูกฝังให้

สมาชิกไดเ้ขา้ใจ เพื่อน ามาปฏิบติั ท าใหส้โมสรมีความสามคัคีและพฒันาสโมสรใหเ้จริญรุ่งเรือง 

ปัญหาจะไม่เกิดหรือเกิดนอ้ยท่ีสุด ในการเยีย่มเยอืนคร้ังน้ี ท่านยงัเป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี

วาระที่ 3 นายก สงชัย   านวยวฒันกลุ กล าว 
 

วาระที่ 4  ผภ. พ รจน์ จิระเสวจีินดา กล าว   นรั  

 
 



กาญจนบุรี การมาใหค้วามรู้และส่ิงดีๆ ใหส้โมสรสุพรรณบุรีของเรา หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่สโมสร

ของเราจะเจริญกา้วหนา้ดงัท่ีท่านและเราทุกคนหวงัไว ้สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบคุณผูว้า่การภาค

เฉลิมฉตัร และแอนนนิ์ตยา จนัทร์อินทร์ ดว้ย ผมและเพื่อนและทุกคน ขออญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ในจงัหวดัสุพรรณบุรี เจา้พ่อหลกัเมือง หลวงพ่อโตวดัป่าเลไลยก ์และดวงวญิญาณสมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช โปรดประทานพรใหท้ั้งสองท่าน ท าหนา้ท่ีในการเยีย่มเยอืน 101 สโมสร 3330 

เดินทางปลอดภยั ไดค้วามส าเร็จตามความคาดหวงัตลอดไปครับ

 
 
 

ท่านนายกแสงชยั อ านวยวฒันกลุ นายกสร.สุพรรณบุรี นายกเสมา อ านวยวฒันกลุ นายก

สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ผูช่้วยผูว้า่การภาค สมพงษ ์ เลา้สิทธิวรงค ์ผูช่้วยผูว้า่การภาคพื้นท่ี 

29  อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี สุพีร์พฒัน ์จองพานิช ท่านสุภาพบุรุษ และนายกดลใจ 

จองพานิช อผภ.ไพโรจน ์และแอนนสุ์ธีรา จิระเสวจิีนดา  เป็น อผภ.ท่ีอาวโุสท่ีสุด อผภ.นพ.พร

ชยั แอนนว์ราภรณ์ บุญแสง มวลมิตรโรแทเรียนและแอนน ์สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี สโมสรโร

ตารีเพชรสุพรรณ  และทุกๆ ท่าน กราบขอบพระคุณ ถือเป็นเกียรติสูงสุดท่ีไดม้าเยีย่มเยอืน ปีท่ี

แลว้เป็นผูว้า่การภาครับเลือก ไปอบรมท่ีมะนิลา ปีน้ีก่อนท าหนา้ท่ีจริงๆ อบรมท่ีอเมริกา ก่อนโค

วดิ ปีน้ีมีความพิเศษเร่ืองการงานต่างๆ ผมกบัแอนนอ์อกเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการ ตอ้งเยีย่ม

อยา่งนอ้ยสโมสรละ 1 คร้ัง ตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. ออกเดินทางตลอด สโมสรแรก เบตง จดัท่ี

สงขลา หาดใหญ่ เสร็จแลว้กเ็ดินทางต่อเน่ือง ยะลา ข้ึนเบตง ไม่เคยขบัรถไป ผา่นอ าเภอแรก 

คุน้ๆ ช่ือ อ าเภอน้ีไดย้นิในในทีวบ่ีอย อ.บนันงัสตา กข็บัไปยา่น อ.ธารโต  เราไปเบตงสวยมาก 

ปิดด่านตอนน้ี  ไม่มีนกัท่องเท่ียว เรากลบัมานราธิวาส คา้งยะลา คืนหน่ึง ข่าวท่ีเราไดย้นิมามนั

รุนแรง แต่ช่วงน้ีดีข้ึนเยอะ สโมสรโรตารีนราธิวาสมารับ พาออกนอกเมือง เรากต็ามเขาไป พอ

พน้จากนอกเมือง เขา้เมือง รถต ารวจน ามาเลย เส่ียงมาก แต่กเ็รียบร้อยดี กเ็ยีย่มมาตลอด ผมคิด

เสมอวา่ การไปอบรมท่ีอเมริกา ตอนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวติ เจอผูค้นมากมาย ปากีสถาน 

อฟัฟาริกา แต่พอออกเยีย่มสโมสรสักพกั ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการเป็นผูว้า่การภาคแลว้ไดไ้ปเยีย่ม

วาระที่ 4 ผู ว าการภาค เฉลมิฉั ร จันทร์ ินทร์ กล าว 

 
 



สโมสร หลายท่านผมไม่ไดพ้บนานแลว้ เวลาท างานภาค บางท่านอาวโุสไม่เจอกนั แต่เราไป

เยีย่มกไ็ดเ้จอกนั ตอนน้ีเยีย่มมาแลว้80 สโมสร นอนโรงแรมภาคใตส้องเดือนกวา่ ทางสุพรรณ 

จองโรงแรมให ้เรากอ็ยากกลบับา้น คือนอนต่อเน่ืองตลอด วนัน้ีอยากเล่าตอนไปประชุมท่ี

อเมริกา ประธานโรตารีสากล ท่านฝากสารส าคญั 4 ขอ้ ขอ้ท่ี 1 ท่านบอกวา่ ขอใหส้โมสรท า

แผนระยะยาวของสโมสร หลบัตานึกภาพวา่อีก 10 ปี 20 ปีสโมสรโรตารีสุพรรณและเพชร

สุพรรณจะเป็นอยา่งไร บ าเพญ็ประโยชน ์ภาพลกัษณ์ ผมเคยอยูก่าญจนบุรีมา จดังานครบรอบ 

30 ปี ผมพดูบนเวที ผมบอกวา่จ าไดว้า่ 15 ปีท่ีแลว้ เราจดังาน ถ่ายภาพแบบน้ี ข้ึนป้ายบนเวทีช่ือ

งาน เหลียวหลงัแลหนา้ 15 ปี สโมสรโรตารีกาญจนบุรีเชิญสมาชิกก่อตั้งมา เล่าความสนุกสนาน

ท่ีผา่นมา จบกใ็หส้มาชิกปัจจุบนัพดูวา่เป็นยงัไง  สถานะเราเป็นยงัไง หลงัจากนั้น เรากเ็ร่ิมแล

หนา้ไปท่ีอนาคต อีก 15 ปีกาญจนบุรีจะเป็นยงัไง ทุกท่านยงัอยูท่ี่น่ีไม่ไดไ้ปไหน เราจะมีสมาชิก

รุ่นใหม่ๆ เขา้มาในสโมสร เราเร่ิมรับสมาชิกวยั 30 กวา่เขา้มา ในสโมสรโรตารีกาญจนบุรี มีเวลา

มา ไม่มีไม่เป็นไร พอครบ 30 ปีเรามีสมาชิกสิบกวา่คู่ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี มีสมาชิกอายุ

เฉล่ีย 40 ปลายๆ อายเุฉล่ียของสมาชิกไม่เคยตกถึง 30 สโมสรกาญจนบุรี มีผูว้่าการภาคหลายคน 

ท่านแรก วรวฒิุ พงษว์ทิยภาณุ  ผา่นมา 8 ปีเป็น ต่อมาท่านสมภพ ธีระสานต ์ น่ีไม่ใช่เหตุบงัเอิญ 

น่ีเป็นเร่ืองท่ีสโมสร ท างานอยา่งมีแผนงาน สโมสรโรตีกาญจนบุรียงัมีความส าเร็จอีกหลายเร่ือง 

เช่น เราท าโกลบอลแกรนททุ์กปี ผมเป็นคนท า แต่ถา้สโมสรไม่บริจาค เรากท็  าไม่ได ้ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีจะบอกไดเ้ลยวา่ เราตอ้งวางแผนระยะยาว ผมพดูมาแลว้ 80 สโมสร พวกเราตอ้งคิดตาม 

วนัน้ียงันัง่คุยกนั อายเุฉล่ียแต่ละสโมสรเท่าไหร่ หลายสโมสรมีการเปล่ียนแปลง อยากฝากเป็น

ขอ้แรก ไม่ไดถึ้งขนาดจ้ีใหไ้ปท าอะไร โลกเปล่ียนไปเร็วมาก เราตอ้งปรับตวั อยากใหส้โมสร

วางแผนระยะยาว ขออยา่งเดียว กลา้ท่ีจะท า กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง คนรุ่นใหม่ หลายสโมสร เป็น

สโมสรระดบัจงัหวดัในอดีต เหลือสมาชิกสองสามคน ของสุพรรณ สวงินอ้ย แต่เราตอ้ง

ปรับปรุง สโมสรโรตารีราชบุรี ไม่เคยมีผูห้ญิงเลย นครศรีธรรมราชกไ็ม่มี แต่ปีน้ีมี หลายสโมสร

เร่ิมปรับตวั หลายสโมสรเร่ิมมีเดก็ๆ เขา้มา เราตอ้งปรับตวั เร่ืองท่ี 2 สมาชิกภาพ ไม่ไดเ้นน้วา่จะ

เพิ่มก่ีคน แต่เรารับสมาชิกมาแลว้ ท าอยา่งไรใหอ้ยูก่บัเรานานๆ เขา้มาแลว้อยูไ่ม่นานออกไป 

อาจจะหลงลืมกลไกอะไรดีๆ ขั้นตอนท่ีเคยใชใ้นการรับสมาชิกใหม่อาจน ามาใช ้เร่ืองท่ี 3 



รูปแบบสโมสรใหม่ๆ สโมสรโรตาแร็คท ์18 ปีข้ึนไป สามารถบริจาคเงินเขา้มาและท าโครงการ

ไดเ้ช่นกนั อีกสองปี 2565 ตอ้งจ่ายค่าบ ารุง RI 8 เหรียญต่อคน ส าหรับโรตาแร็คทชุ์มชน บริษทั

ใหญ่ๆ หลายฝ่าย สามารถตั้งสโมสรโรตารีภายในบริษทัเองได ้เขาจะไดค้อนเนคชัน่ ถา้บริจาค

เขา้โรตารีกส็ามารถน าเงินมาท าโครงการได ้อีกอยา่งคือชมรมต่างๆ เช่น  ชมรมดูนก ดูพระ อาจ

ตั้งสโมสรโรตารีใหญ่ๆ ได ้ขอ้ 4 สุดทา้ย เร่ืองวนัโปลิโอโลก มีประกาศแลว้วา่โรคโปลิโอใกล้

หมดแลว้ สโมสรโรตารีเร่ิมท าเร่ืองน้ีมา 40 ปีจนทวีปแอฟริกาหมดไปแลว้ ถา้เราหยดุเราปล่อย

ต่อไป มนัจะกลบัมานบัหน่ึงใหม่ ยงัตอ้งรณรงคต่์อไป คุณหมอชูชาติ  ประธานฝ่ายโปลิโอของ

ภาค กล่าววา่ โรคโปลิโออยูก่บัเรามากวา่สามพนัปีแลว้ เขาไปเจอภาพแกะสลกัท่ีปิรามิดใน

อียปิต ์มีรูปผูพ้ิการขาลีบสลกัอยู ่ท่านเลยอยากใหเ้ราท าโครงการ ปลูกตน้ อะไรกไ็ด ้ทั้ง 4 ขอ้ 

ทางโรตารีสากลฝากมา 

เร่ืองสุดทา้ย โรตารีเราช่วยเหลือคนๆ เดียวกท็ า หลายคนกท็ า ท่ีแก่นจนัทร์ ราชบุรี ผมไป

เจอผูห้ญิงคนหน่ึงขาขาด นายกสโมสรยงัเป็นหนุ่ม แต่งตวัอยา่งหล่อเลย คุกเข่าลงเอาขาเทียมมา

ใส่ใหป้้าคนน้ี น ้าตาหยดท่ีขาเทียมเลย ป้าคงคิดวา่ผูช้ายคนน้ีคือใครมาคุกเข่าใส่ขาเทียมให ้คนดี

เรากช่็วย มีอีกคนเป็นเทา้แสนปมทั้งตวั ไม่มีท่ีตรงไหนเรียบเลย สโมสรโรตารีนราธิวาสดูแล

มากวา่สองปี โปลิโอตลอด 40 ปีท่ีผา่นมา เราท าใหเ้ดก็หลุดรอด เราภาคภูมิใจร่วมกนั สุดทา้ย

เร่ืองมูลนิธิ ท าไมเราตอ้งบริจาค ขอ้ 1 มีการประเมินวา่สโมสรเรามีการจดัการบริหารการเงินได้

โปร่งใส น่าเช่ือถือ ระดบัหา้ดาว 1-3 1-5 ของโลก มนัเป็นระบบมาตรฐานการอนุมติัเงิน ขอ้ 2 มี

การพิสูจนวา่เงินบริจาคเขา้โรตารี น ามาช่วยเหลือชุมชน ขอ้ 3 งานวจิยั ส่ิงท่ีโรตารีท า สามารถ

ช่วยเหลือผูค้นไดจ้ริง วนัน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดส้นบัสนุนโรตารีตลอดมา ทางภาคใตส้าม

เดือนกวา่ ผมสัญญาภาคใตว้า่ถา้ผมมาตอนบนจะบอกวา่ตอนน้ีภาคใตแ้ยม่ากเร่ืองการท่องเท่ียว 

ภูเกต็น่ีหา้งเซ็นทรัลท าใหม่ เงียบ หาดป่าตองกเ็งียบ ไปกระบ่ีอ่าวนางวา่ดงัๆ มนัมืดมาก ไม่มี

ใครกลา้เดิน เกาะสมุย ไม่มีชาวต่างชาติเลย ชวนไปเท่ียวภาคใตบ้า้ง ทา้ยสุด ผมจะท ามูลนิธิโรตา

รี เร่ืองท่ี 2 ขอมอบของท่ีระลึกใหบุ้คคล 4 ท่าน นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี นายกแสงชยั 

อ านวยวฒันกลุ  ผูช่้วยผูว้า่ภารภาคสมพงษ ์ เลา้สิทธิวรงค ์อีกสองท่าน อผภ.ไพโรจน ์จิระเสวี



จินดา  อผภ.นพ.พรชยั บุญแสง ท่านดูแลผมเป็นอยา่งดี ขอบคุณมากเลยครับ ขอเร่ิมตน้จาก

มูลนิธิก่อนเลยครับ ส่วนท่านท่ีบริจาค 1000 เหรียญ ผมมีป้ายถ่ายรูป ท่านท่ีบริจาค 100 เหรียญ 

ผมมีเขม็สีทองแท ้ประดบัเขม็เป็นท่ีระลึก 

 
 
 
 

เรียนท่านนายก ผูว้า่การภาค แอนนทุ์กท่าน ผูท่ี้เกิดเดือนพ.ย. ธค. รู้สึกเป็นเกียรติท่ีผูว้า่

การภาค 3330  เฉลิมฉตัร จนัทร์อินทร์ มาอวยพรพวกเรา ท่านสุภาพบุรุษ วา่ท่ีร้อยตรีสุพีร์พฒัน ์ 

จองพานิช พรศกัด์ิสิทธ์ิ จากท่านเฉลิมฉตัร จนัทร์อินทร์ ขอบคุณโรตารีท่ีท าใหเ้รามีคามสุข

ความเจริญ รุ่งเรือง แขง็แรง ทุกคนในท่ีน้ี แขง็แรงทุกคน พรในวนัน้ีขอใหก้ลบัสู่ทุกคนร้อยเท่า

พนัทวคีรับ 

อีกทั้ง ผมขอกล่าวขอบคุณผูว้า่การภาค ท่ีสละเวลามาเยีย่มเยอืนสโมสร และแอนนนิ์ตยา

ไดใ้ชเ้วลาในการออกเยีย่ม 1 วนั 1 คืน ทุกสโมสร คือความตั้งใจของท่าน และท่านผา่นการ

อบรมท่ีซานดิเอโก ค าแนะน าของท่านจะท าใหส้โมสรเรามีแนวคิดใหม่ๆ ข้ึนมา คิดวา่เราจะน า

ความคิดเหล่านั้นมาใช ้เราเปิดใจส่ิงต่างๆ ท่ีท่านใหเ้รา สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในช่วง 5 ปีมาน้ี 

สมาชิกภาพยงัไม่เติบโตเท่าท่ีควร ท าอยา่งไรใหค้นหนุ่มคนสาวเขา้มามากข้ึน เรากท็  าแต่รักษา

ไวไ้ม่ได ้คนอายไุม่ต ่าวา่ 70 ในสโมสรเรามีหลายท่าน นบัวนัเราจะแก่ชราไปเร่ือยๆ ตอ้งหาคน

ใหม่ๆ เขา้มา ส าคญัคือรับผูห้ญิงหรือไม่ เราเคยไม่รับ เม่ือเหตุการณ์เปล่ียน เราจะรับหรือไม่ คือ

ถา้เป็นหนุ่มๆ เขา้มาจะรักษาไวไ้ม่ได ้กจ็ะหายไป ผูห้ญิงเขา้มาจะส าคญั ยคุน้ีผูห้ญิงครองโลก

มากข้ึนเร่ือยๆ ส าคญัมากๆ ครับ ตรงน้ีเราตอ้งทบทวน ขอบคุณท่ีท่านมาแนะน าพวกเรา ขอให้

ท่านเจริญรุ่งเรืองยิง่ๆ ข้ึน ขอบคุณครับ 

 
 
 

วาระที่ 6   ผภ.นพ.พรชัย  ุ  สง กล าวข  คุ ท านผู ว าการภาค 3330 

 
 



อดีตนายกสมชยั ท่านมีส่วนช่วยในหลายๆ เร่ืองขอบพระคุณมากค่ะ นอกจากกิจกรรม

โปลิโอแลว้ ยงัมีอีกหน่ึงกิจกรรมนัน่คือภยัพิบติัทางภาคใต ้เรียกวา่มหาอุทกภยั น ้าท่วมคร้ัง

ยิง่ใหญ่ในรอบ 30 ปี วนัท่ี 2 ธค.ท่ีผา่นมา นนักคื็อน ้าท่วมในพื้นท่ีกวา้งมาก ผุท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

มีตั้งแต่บา้นนายกสโมสร มวลมิตรโรแทเรียน กลุ่ม Rcc โรตารีเคยเป็นผูท่ี้ใหผู้อ่ื้น แต่วนัท่ี 2 เขา

เป็นผูป้ระสบภยั ถึงเวลานั้นภาค 3330 ระดมเงินบริจาค เราระดมทั้งแต่วนัท่ี 3-5  จบวนัท่ี 6 

ไดรั้บเงินบริจาคเกือบ 800,000 บาท อดีตนายกหลายรุ่น ทุกภาคส่วนมาช่วยเราหมดเลย เพื่อช่วย

แกไ้ขภยัพิบติัใหผ้า่นไปดว้ยดี นอกจากกิจกรรมน้ีกย็งัมีอีกหลายเร่ืองท่ีทางสโมสรใหค้วาม

ร่วมมือผา่นแอปพลิเคชัน่ Line ยทููปกอ็ยากใหเ้ขา้ไปร่วมชมกนั วดิีโอ N โปลิโอ กดไลทก์ดแชร์

ช่วยกนันะคะ คลิปน้ีเราส่งระดบัโลก แต่สมาชิกของเราเขา้ไปชมกนัไม่มาก ขอบพระคุณค่ะ 

เรียนเชิ สมาชิกทุกท านร วมประชุมครั ง ัด ป 

วนัพธุที ่23 ธันวาคม 2563 
  ร าน าหาร ผ ขวาง  

(เร่ิมเวลา 18.00 น. เป น  น ป) 

วาระพเิศษ :   นน์  น.นิ ยา จันทร์ นิทร์  กล าว 
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รายนามผู  ริจาค 1000 เหรีย  

 ผภ. พ รจน์ จิระเสวจีินดา     ผภ.นพ.พรชัย  ุ  สง นายก สงชัย   านวยวฒันกลุ 

                   น.นพ.จรู พงศ์  รมธนรั น์   ผชภ. น.สมพงษ์ เล าสิทธิวรงค์ 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมพเิศษ : รั  ริจาค ลหิ    วทิยาลยัเทคนิคสุพรร  ุรี 

พธีิรับมอบเหรียญบริจาค 1000 เหรียญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ รภาพสังสรรค์วนัเกดิ 



 

 

 

ภาพการประชุมประจ าสัปดาห์ 


